



ข่าว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โทร. ๐๕๕-๗๐๕๐๔๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๐๕๐๔๗

เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรจับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ๙ แห่ง ลงนามซื้อขายมันเส้นสะอาด ๑๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๗๔ ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด นำเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชรลงนามซื้อขายมันเส้นสะอาดกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ๙ แห่ง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๗๔ ล้านบาท ภายหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และคัดเลือกนิคมสหกรณ์นครชุมเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด ส่งผลให้การผลิตมันสำปะหลังของสมาชิกสหกรณ์นครชุมมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลง ขณะที่ผลผลิตต่อไร่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และมันสำปะหลังที่ผลิตได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่นิคมสหกรณ์นครชุมเป็นพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด ๑๕,๐๐๐ ไร่ โดยในปีแรกมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ๑๗๐ ราย พื้นที่ ๕,๖๕๔ ไร่ ขณะที่สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ด้วยการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยนำระบบน้ำหยดเข้ามาพัฒนาการผลิต จากเดิมเกษตรกรใช้การปลูกตามธรรมชาติใช้น้ำฝน เมื่อหันมาปรับเปลี่ยนการปลูกเป็นระบบน้ำหยดก็ช่วยบรรเทาปัญหาจากภาวะภัยแล้ง ผลผลิตมันสำปะหลังที่ได้มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก ๓-๕ ตัน เป็น ๖-๑๐ ตัน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากไร่ละ ๖,๕๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๑๓,๐๐๐ บาท และจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตร การแปรรูปและการตลาด ได้สร้างประโยชน์โดยตรงกับตัวเกษตรกร



ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่ม
มันสำปะหลัง ๒๕๕๘/๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓ ระยะเวลา ๑ ปี แก่
สถาบันเกษตรกรที่กู้ยืมเงินกับธกส. ซึ่งสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัดได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และปีนี้สหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายใน
การรวบรวมมันสำปะหลังปริมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดเพื่อส่งมอบให้กับคู่ค้าตามที่ได้
ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายมันเส้นสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ สหกรณ์
นิคม นครชุม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด และสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด
กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ๙ แห่งจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์โคนมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน สหกรณ์โคมน
นครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม
และสหกรณ์โคนมเด่นมาร์คสวนมะเดื่อ จำกัด สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๗๔
ล้านบาท ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้นสะอาดในจังหวัดกำแพงเพชรกับสหกรณ์ผู้เลี้ยง
สัตว์ ซึ่งส่งผลดีกับทั้งสองฝ่าย สหกรณ์ผู้ขายมีตลาดรองรับและขายมันเส้นสะอาดได้ในราคาเป็นธรรม ขณะที่สหกรณ์ผู้เลี้ยง
สัตว์มีวัตถุดิบรองรับเพื่อวางแผนการผลิตอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปี สามารถควบคุมคุณภาพและราคาอาหารสัตว์ได้อย่างชัดเจน
เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

“สิ่งสำคัญของการสร้างความร่วมมือในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบของเครือข่ายสหกรณ์ผู้ซื้อกับสหกรณ์
ผู้ขาย คือต้องมีการสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า จัดส่งตรงเวลา และต้องมีความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และความ
เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถทำธุรกิจรวมกันได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว